

Hội báo Xuân Ất Tỵ: Tôn vinh thành tựu và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí

17:20 24/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Nhằm tôn vinh thành tựu và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, các địa phương đã tổ chức Hội báo Xuân Ất Tỵ năm 2025 với nhiều ấn phẩm phản ánh sinh động, nóng hổi công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước.

Bình Định: Báo chí tích cực chuyển đổi số

Ngày 22/1, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ năm 2025. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025). Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Định, Trưởng Ban tổ chức Hội báo Xuân Ất Tỵ năm 2025 Đỗ Nguyên Hùng nhấn mạnh, đây là ngày hội lớn, là hoạt động văn hóa tinh thần, trở thành nét đẹp truyền thống hàng năm của giới báo chí cả nước nói chung và Bình Định nói riêng. Hội báo Xuân được tổ chức nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí trên địa bàn tỉnh; đồng thời, góp phần quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo; tăng cường sự giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng. Năm 2024, báo chí đã thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh khi đăng phát nhiều thông tin nhanh nhạy, chuẩn xác, kịp thời, toàn diện về mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong và ngoài nước; là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.



Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Ất Ty năm 2025_ Ảnh: TTXVN

Cùng với báo chí cả nước, báo chí tỉnh Bình Định đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, động viên phong trào thi yêu nước của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Các cơ quan báo chí cũng từng bước tự đổi mới, tích cực thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; cải tiến về nội dung và hình thức, bám sát tôn chỉ, mục đích, đầu tư nâng cao chất lượng ấn phẩm, sản phẩm...

Tại Hội báo Xuân năm nay, Ban tổ chức giới thiệu gần 300 đầu báo Xuân của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và báo chí các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các ấn phẩm như một bức tranh nhiều sắc màu, phản ánh sinh động, nóng hổi công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước; những điển hình, gương sáng đời thường, những góc nhìn đa chiều trên nhiều lĩnh vực cuộc sống. Dịp này, Ban tổ chức đã trao giải cho 5 trang bìa đẹp nhất (gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích); trao hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cho các hội viên nhà báo có tác phẩm đạt tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2024. Đồng thời, trao quà Tết cho 20

bệnh nhân nghèo và 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập...

Kon Tum: Báo chí xây dựng các hình thức truyền tải đa dạng

Ngày 22/1, tại Thư viện tỉnh Kon Tum, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Ất Ty 2025 với chủ đề “Báo chí với chuyển đổi số”. Hội báo Xuân Ất Ty trưng bày trên 500 đầu báo với hơn 100 loại ấn phẩm của các cơ quan báo chí khắp mọi miền đất nước. Các ấn phẩm được bố trí thành 3 gian trưng bày của: Thông tấn xã Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh, Thư viện tỉnh, mang đến cho độc giả “bức tranh” về sự đổi mới, vươn mình của đất nước. Cùng với đó, nhấn mạnh tiềm năng, thế mạnh sẵn có về du lịch, văn hóa, lịch sử tỉnh Kon Tum nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung; nêu bật những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2024 và định hướng phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày các ấn phẩm báo Xuân tại Hội báo Xuân tỉnh Kon Tum. Các ấn phẩm như: Tuần Tin tức, Thể thao & Văn hóa, VietnamNews, Le Courrier du Vietnam, các bản tin hàng ngày... đã phác thảo đầy đủ về kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2024, mở ra định hướng phát triển trong năm 2025 cùng những bài viết phân tích chuyên sâu về các vấn đề xã hội... đã được các đại biểu tham dự dành sự quan tâm đặc biệt. Nhà báo Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum cho biết, năm 2024, báo chí Trung ương đứng chân trên địa bàn và các cơ quan báo chí của tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức, đáp ứng tốt yêu cầu công tác tuyên truyền. Qua đó, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân; đồng thời, phản ánh hơi thở của cuộc sống, cũng như những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cấp lãnh đạo. Các cơ quan báo chí đã có sự sáng tạo, đổi mới về nội dung và hình thức, ứng dụng chuyển đổi số trong việc sản xuất thông tin như: xây dựng các hình thức truyền tải qua Video, Emagazine, Megastory, Image, Infographic, Podcast; lập các tài khoản, xây dựng Fanpage trên facebook, Youtube, Tik Tok... để phục vụ độc giả trong và ngoài tỉnh theo dõi thông tin trên các nền tảng số.



Các đại biểu tham quan gian trưng bày báo Xuân của Thư viện tỉnh Kon Tum_ Ảnh: TTXVN

Với chủ đề “Báo chí với chuyển đổi số”, Hội báo Xuân năm nay cũng bố trí phần mềm đọc báo online; tổ chức trình chiếu phóng sự về kết quả chuyển đổi số của các cơ quan báo chí tỉnh. Qua đó giúp đại biểu và khách tham quan hiểu rõ hơn những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan báo chí tỉnh trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong báo chí nói riêng”, nhà báo Nguyễn Mạnh Hồng khẳng định. Hội báo Xuân Ất Ty 2025 tỉnh Kon Tum sẽ trưng bày các ấn phẩm đến hết ngày 24/1 tại Thư viện tỉnh.

Đồng Nai: Gần 350 ấn phẩm tham gia hội Hội báo Xuân Ất Ty 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Ất Ty 2025. Sự kiện diễn ra từ ngày 22/1 đến ngày 3/2/2025 (tức 23 tháng Chạp, năm Giáp Thìn đến mừng 6 tháng Giêng, năm Ất Ty). Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 31 giải cho cá nhân và nhóm tác giả có tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025. Đây là những tác phẩm chất lượng tốt, cổ vũ nhân tố mới, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác; khẳng định tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn nguồn, sức mạnh tinh thần vô giá để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng

Nai tiếp tục vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Theo Ban tổ chức, năm nay, Hội báo Xuân trung bày, giới thiệu gần 350 ấn phẩm sách, báo, tạp chí, bản tin, đặc san Tết Ất Ty của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Chủ đề các ấn phẩm phản ánh tổng thể, đầy đủ những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương trong năm 2024. Ngoài ra, Hội báo Xuân còn trung bày 50 hình ảnh thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật, tiêu biểu trong năm qua; nhiều bản tin, tờ tin của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Năm 2024, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã tập trung tuyên truyền về tất cả lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các tác phẩm báo chí đã cổ vũ, khích lệ nhân dân trên địa bàn tích cực thi đua lao động, sản xuất, đồng thuận với chính quyền địa phương trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hương Giang (tổng hợp)

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-bao-xuan-at-ty-ton-vinh-tha%CC%80nh-tuu-va-su-phat-trien-manh-me-cu%CC%89a-ba%CC%81o-chi%CC%81>